

กลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินกระบี่เรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ปัญหาไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ได้มีกลุ่มมีอบเกษตรกร ไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ จำนวน 300 คน โดยการนำของ นายกฤษดา จิระพันธ์ ได้เดินทางมาปักหลักชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรม ต่อ นายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความวุ่นวาย และไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่อีกต่อไป กรณีที่มีการเรียกร้องที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยาและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าปลายคลองพระยา ที่บริษัทเจียรวานชี้นำน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชน หมุดอายุการสัมปทาน โดยกลุ่มมีอบเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ ได้เข้าบุกยึดครอบครองมาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ในท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ซึ่งตัวแทนกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมกับ นายสมาน แสงสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และได้ยื่นข้อเรียกร้องรวม 6 ข้อคือ ให้ย้ายร้อยตำรวจตรี สุวิชา แก้วทิพย์ สังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่ ไปอยู่ที่ศูนย์อำนวยการ ที่เข้าไปมีอิทธิพลกับกลุ่มมีอบเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ กลุ่มของนายชูวงศ์มณีกุล และนาย สุธมนต์ตรี สุขดำ กลุ่มที่สองออกข่มขู่กระทำความผิดในการลักผลปาล์มน้ำมันมาโดยตลอด ซึ่งจะนำเรื่องเสนอให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พิจารณาต่อไป

ส่วนคดีนาย ถาวร ไชศรีทอง สมาชิกกลุ่มเกษตรกรถูก ครอบงำเสียชีวิตขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเนื่องจากเป็นคดี

ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน พยานไม่เห็นตัวคนร้าย โดยจะให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ลงไปช่วยสืบสวนเพิ่มเติมกับเจ้าของพื้นที่

ให้ทางสำนักจัดการบริหารทรัพยากรป่าไม้สาขาที่ 12 จังหวัดกระบี่ แจ้งความดำเนินคดี กับนาย ชูวงศ์ มณีกุล และนาย สุธมนต์ตรี สุขดำ สองแกนนำกลุ่มมีอบเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินกลุ่มที่สอง ที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวอีกหนึ่งแปลง ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กระบี่จึงตรอกบอกว่าไม่รู้เรื่อง กรณีชุดจับกุมจับกลุ่มสมาชิก บนถนนชาร์เทรินนซ์ซีบอร์ดโยนความผิดว่า เข้าไปลักผลปาล์มน้ำมันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีการสืบสวนด้วยความเป็นธรรม ซึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา รับปากจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นธรรมที่สุด ให้ย้ายนายอำนาจ สร้อยเกี่ยวผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 12 จังหวัดกระบี่ ออกจากพื้นที่สนับสนุนกลุ่มมีอบนายชูวงศ์

และนายสุธมนต์ตรีที่ไม่มีการแจ้งความบุคคลทั้งสอง เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา และให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปลายคลองพระยา แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมีอบของนายชูวงศ์และนายสุธมนต์ตรี ที่เข้าไปลักผลปาล์มน้ำมันในเขตดังกล่าว แล้วปล่อยตัวผู้ต้องหาพร้อมรถยนต์ยึดไว้แต่เพียงผลปาล์มน้ำมัน งานนี้หัวหน้าหน่วยรับหนักบอกไม่รู้เรื่องในที่สุดยอมรับเมื่อมีพยานยืนยันต่อที่ประชุมทั้งตัวบุคคลและหนังสือบันทึกไม่ตั้งใจเอาความ

เมื่อตัวแทนกลุ่มมีอบเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ โดยการนำของนาย กฤษดา จิระพันธ์ พอใจในคำตอบของข้อเรียกร้อง จึงได้สลายตัวกลับในวันเดียวกัน